



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 หน้า 13

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ‘ดาวพงษ์’จ่อใช้ม.44แก้รรมาภิบาลมหา’ลัย

เมื่อวันที่ 31พ.ค.59 พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการกล่าวถึงการแก้ปัญหาในเรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาว่า ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ฝากประเด็นให้ มรภ.ช่วยวางแผนดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกัน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับอนุบาลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งต้องทำให้สังคมเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครู 1-3 คน และจำเป็นต้องมีการควบรวมก็จะทำให้คุณภาพเกิดขึ้นโดยตรงต่อตัวนักเรียนเอง ทั้งนี้อยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหการศึกษาในสภาวะวิกฤติ ซึ่งต้องเข้าใจปัญหาตรงกันก่อน สำหรับตนเมื่อเข้ามาทำงานก็พยายามแก้ไข้ปัญหาของการศึกษาอยู่ตลอดเวลา ไม่มีอะไรชุกไว้ได้พรหม

“ส่วนปัญหาเรื่องปัญหาการบริหารงานภายในสถาบัน คือ เรื่องของธรรมาภิบาล ซึ่งที่ผ่านมายังไม่สามารถทำอะไรได้มาก เพราะขณะนี้ทุกมหาวิทยาลัยมี พ.ร.บ.หรือกฎหมายของตัวเองกันหมดแล้ว และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ก็กำลังร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาเพื่อกำกับดูแลมหาวิทยาลัย แต่ทางมหาวิทยาลัย ยังไม่เห็นด้วยในบางประเด็น ร่าง พ.ร.บ.จึงยังไม่ตกผลึก เพราะฉะนั้นหากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ก็อาจต้องหาอำนาจพิเศษเข้าไปดูแล ซึ่งก็คือการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเข้าไปยุ่งวุ่นวายทั้งหมด ยังคงให้อิสระแก่สถาบันฯ ในการดำเนินงานได้อยู่”

พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามี คร.ไม่เคยล้ำเส้นการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษา 80 แห่ง เพียงแต่ขอให้หน่วยงานต่างๆ ได้คิดและหารือร่วมกัน เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครู อาจจะมีการเปรียบเทียบกับหลักสูตรผลิตครูของหลายๆ ประเทศ เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานและเกิดการยอมรับร่วมกันก่อนที่จะประกาศใช้ ดังนั้นผมจึงมอบให้ มรภ. ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อกำหนดกรอบเวลา (Time Frame) ในการผลิตและทดลองหลักสูตรใหม่สามารถใช้ได้ภายใน ส.ค.2560 ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษาหน้าโดยได้ฝากประเด็นการปรับหลักสูตรด้วยว่า ขอให้มีการถ่ายทอดเทคนิค วิธีการสอนที่ดีของ มรภ.แต่ละแห่งเพื่อสามารถนำไปปรับใช้ร่วมกันได้

